



ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์

เรื่อง กำหนดเขตควบคุม เขตห้ามเผาเด็ดขาด และมาตรการป้องกันและแก้ไข  
ปัญหามลพิษจากไฟฟ้า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

\*\*\*\*\*

ด้วยในช่วงฤดูแล้งของทุกปีระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคม พื้นที่เกือบทุกภาคของประเทศไทยมักประสบกับปัญหาไฟป่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาวิกฤติมลพิษหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ส่งผลกระทบต่อ การดำรงชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพอนามัยของประชาชน คุณภาพสิ่งแวดล้อม และทัศนวิสัยในการคมนาคมทั้งทางบกและทางอากาศ นอกจากนี้ สาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้หมอกควัน และค่าฝุ่นละอองมีความเข้มข้นมากขึ้นยังเกิดจากการประกอบกิจกรรมของเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ อาทิ การเผาอ้อย ฟางข้าว ชังข้าวโพด หญ้า ขยะ และวัชพืชในที่ดินทำกินของเกษตรกร เป็นต้น

รัฐบาล ได้เล็งเห็นว่าปัญหาฝุ่นละอองมีค่าสูงเกินค่ามาตรฐานที่เกิดขึ้นเป็นประจำ และเป็นปัญหาในหลายจังหวัด ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสุขภาพประชาชน จึงกำหนดให้ “การแก้ไขปัญหามลภาวะด้านฝุ่นละออง” เป็นวาระแห่งชาติ จำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน และเป็นระบบ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหามลภาวะด้านฝุ่นละออง ตลอดจนเป็นการรักษาคุณภาพอากาศในบรรยากาศของจังหวัดบุรีรัมย์ ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนรวมถึงให้ราษฎรได้มีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาการเผาในที่การเกษตรปัญหาไฟป่า และหมอกควัน จังหวัดบุรีรัมย์ จึงกำหนดเขตควบคุม เขตห้ามเผาเด็ดขาด และมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากไฟฟ้า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) และขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ปฏิบัติดังนี้

๑. พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นพื้นที่เขตควบคุม และเขตห้ามเผาเด็ดขาด เพื่อลดค่าฝุ่นละอองในอากาศ โดยห้ามให้ราษฎรเผาในที่โล่ง ได้แก่ การเผาในที่ที่ป่า การเผาในที่ที่เกษตรกร การเผาขยะ การเผาหญ้า การเผาพื้นที่ริมทาง ฯลฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ หากพบเห็นกรณีการเผาดังกล่าว ให้รีบแจ้งหน่วยดับเพลิงในพื้นที่ทางสายด่วนหมายเลข ๑๙๙ พร้อมทั้งแจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ทางสายด่วนหมายเลข ๑๙๑ เพื่อลงพื้นที่สอบสวน ณ จุดเกิดเหตุ และทหาสาเหตุการเผาทุกกรณี รวมทั้งเชิญกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และผู้นำท้องถิ่น ไปสอบสวนและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง และตัวแทนครัวเรือนอย่างน้อย ๑ ครั้ง เพื่อประชุมชี้แจงสถานการณ์ ผลกระทบ นโยบาย มาตรการ กฎข้อห้าม เพื่อให้รับทราบกันอย่างทั่วถึง และถือปฏิบัติร่วมกัน เมื่อได้ดำเนินการประชุมแล้วให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชนเมือง รายงานให้นายอำเภอทราบด้วย

๒. ให้ทุกพื้นที่ดำเนินการบริหารจัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการ โดยให้จัดการด้วยวิธีที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนเป็นลำดับแรก เช่น การไถกลบตอซังหรือเศษวัชพืช ในพื้นที่การเกษตร การทำปุ๋ยหมัก การนำไปเป็นอาหารสัตว์หรือการเพาะเห็ดฟาง เป็นต้น

/๓. จดเว้นการ...

๓. งตเว้นการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรทุกชนิด และเผากำจัดวัชพืชทางการเกษตรทุกชนิด หากมีความจำเป็นต้องเผาไร่ วัชพืชในที่ดินทำกิน ให้ราษฎรผู้ครอบครองที่ดินดังกล่าว ต้องขออนุญาต จากกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านในเขตปกครองท้องที่นั้นๆ ก่อนที่จะดำเนินการทุกครั้ง พร้อมกับต้องจัดทำแนวกันไฟ ความกว้างไม่น้อยกว่า ๖ เมตร โดยรอบพื้นที่เพื่อควบคุมไฟมิให้ลุกลามไปยังพื้นที่อื่นๆ ได้ หากราษฎรผู้ใด ไม่แจ้งขออนุญาตหรือขออนุญาตแล้ว แต่ไม่จัดทำแนวกันไฟและมีได้ควบคุมไฟให้อยู่ในพื้นที่ที่ตนถือครอง จนเป็นเหตุให้ไฟลุกลามไหม้ป่า ให้กำนันหรือผู้ใหญ่บ้านแจ้งต่อนายอำเภอท้องที่ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยเฉียบขาดทุกราย

๔. การจุดไฟเผาพื้นที่การเกษตร พื้นที่ป่า หรือปล่อยให้ไฟลุกลามเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ต้องระวางโทษจำคุก ตั้งแต่ ๒ ถึง ๑๕ ปี และปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๕๐,๐๐๐ บาท และเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๒๐ ผู้ใดกระทำให้เกิดไฟไหม้แก่วัตถุใดๆ แม้จะเป็นของตนเอง จนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่น หรือทรัพย์สินของผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๗ ปี และปรับไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท

๕. ในเขตควบคุมไฟป่า ราษฎรต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการดับไฟป่าในกรณีที่ทางราชการ ร้องขอ และหากพบไฟไหม้ป่าในบริเวณใดให้ช่วยกันดับไฟเสียแต่ต้น หากไม่สามารถดับได้ให้รีบแจ้งหน่วยงานป่าไม้ ในพื้นที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗ (นครราชสีมา) โทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๔๒๔-๔๔๑๑ ต่อ ๓๕๐ หรือ สถานีควบคุมไฟป่าดงใหญ่ โทรศัพท์หมายเลข ๐๘-๑๗๒๕-๖๗๖๓

๖. โรงงานอุตสาหกรรมให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดค่ามาตรฐานฝุ่นละอองของโรงงานอุตสาหกรรม และกิจกรรมการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ และการก่อสร้างทางหลวงที่ก่อให้เกิดฝุ่นและควันเป็นจำนวนมาก ต้องเป็นไปตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดขอบเขตคุณลักษณะของงาน (TOR) และเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

๗. ให้เข้มงวดการตรวจจับยานพาหนะควันดำและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งยานพาหนะ ส่วนบุคคล ยานพาหนะสาธารณะ และห้ามนำยานพาหนะควันดำที่เกินค่ามาตรฐานมาใช้งานบนถนน ตลอดจน กวดขันยานพาหนะที่จอดอยู่ในเขตชุมชน ตลาด ไม่ให้ติดเครื่องยนต์ขณะจอด

๘. ขอให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนผู้ใช้รถยนต์ โดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซล ให้ความร่วมมือในการดูแล บำรุงรักษา ซ่อมบำรุง เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและติดตั้ง อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเครื่องยนต์

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายธัชกร หัตถาธยากุล)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์